

Số: 09/BC-TTND

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Bộ Tư pháp năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác thanh tra nhân dân năm 2023

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN NĂM 2022

1. Công tác tổ chức

Ban Thanh tra nhân dân Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2022-2023 được bầu tại Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Tư pháp ngày 31/12/2021 gồm 7 đồng chí (4 nam, 3 nữ), các thành viên của Ban đều có trình độ đại học Luật trở lên và đại học khác, trong đó, có 04 thành viên là lãnh đạo cấp vụ và 03 thành viên là lãnh đạo cấp phòng.

Ngay sau Hội nghị, ngày 05/01/2022 Ban Thường vụ Công đoàn Bộ đã tổ chức họp Ban Thanh tra nhân dân bầu Trưởng ban là đồng chí Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và Phó Trưởng ban là đồng chí Đoàn Văn Hùng, Phó Chánh Thanh tra Bộ (hiện nay là Cục trưởng Cục Bỏ trợ tư pháp). Đồng thời, Ban Thanh tra nhân dân đã tiến hành phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên.

Đến tháng 9/2022, Ban Thanh tra nhân dân Bộ Tư pháp chỉ còn 6 thành viên do 01 thành viên (lãnh đạo cấp Vụ) chuyển công tác sang Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam.

2. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022

2.1. Xây dựng Kế hoạch hoạt động của Ban năm 2022

Ban Thanh tra nhân dân đã họp để thống nhất các nội dung hoạt động trong năm và trình Công đoàn Bộ phê duyệt kế hoạch hoạt động theo đúng quy định, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Ban theo chức năng, nhiệm vụ, theo chuyên môn công tác của từng đồng chí đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế.¹

2.2. Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật, Nghị quyết Hội nghị công chức, nội quy, quy chế của cơ quan

¹ Kế hoạch số 03/KH-TTTrND ngày 10/5/2022 về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Ban Thanh tra nhân dân đã phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ để thực hiện công tác giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, kết quả cụ thể như sau:

- Trong năm 2022, hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ luôn bảo đảm dân chủ, công khai, các chế độ chính sách của Đảng, nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện đầy đủ.

- Ban Thanh tra nhân dân đã cử thành viên thực hiện giám sát thường xuyên đối với việc chấp hành chính sách, pháp luật, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, người lao động. Kết quả cho thấy, Công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Bộ chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của Bộ và của từng cơ quan, đơn vị.

2.3. Giám sát việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước, chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính của cơ quan, đơn vị

Tháng 11/2022, Ban Thanh tra nhân dân đã làm việc với Văn phòng Bộ để giám sát việc thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ. Kết quả cho thấy, hàng năm, Văn phòng Bộ đều xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Văn phòng, trong đó xác định công tác thực hành, tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý sử dụng ngân sách, tài sản công, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí, tài sản và nhân lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị thuộc khối Văn phòng Bộ.

Quá trình xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài sản công của Văn phòng Bộ cũng như việc triển khai thực hiện các Quy chế sau khi được ban hành bảo đảm tuân thủ quy trình theo quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ. Thông qua việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, nguồn kinh phí tự chủ tài chính được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, chi tiêu đúng mục đích. Các khoản chi tiêu, sử dụng kinh phí, tài sản đều được thực hiện công khai, minh bạch, các nội dung chi, mức chi được quy định phù hợp, được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo có tiết kiệm kinh phí chi phúc lợi, thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, người lao động.

Đồng thời, thông qua việc theo dõi đối với việc sử dụng kinh phí tại các cơ quan, đơn vị từ khâu lập dự toán, sử dụng và quyết toán ngân sách, đồng thời, thông qua Báo cáo công khai tài chính của Cục Kế hoạch - Tài chính trình trước hội nghị thường niên cho thấy các hoạt động trên đã được công khai cho cán bộ, công chức, viên chức biết và có ý kiến tại các hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan Bộ Tư pháp. Cho đến nay, chưa phát hiện có vi phạm trong việc

sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn vốn huy động, việc sử dụng các quỹ theo quy định của pháp luật.

2.4. Giám sát việc tiếp nhận, thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức vào Bộ Tư pháp, việc chọn, cử công chức, viên chức, người lao động tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng

Trong năm 2022, Ban Thanh tra nhân dân cử thành viên tham gia 09 cuộc giám sát liên quan đến việc tuyển dụng, tiếp nhận, nâng ngạch công chức: tuyển dụng công chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP (01 cuộc); kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý (01 cuộc); kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan Thi hành án dân sự (01 cuộc); giám sát kỳ kiểm tra, sát hạch, tiếp nhận vào làm công chức tại Bộ Tư pháp (04 cuộc); giám sát kỳ thi tuyển công chức vòng 1 của Bộ Tư pháp (01 cuộc); kỳ thi nâng ngạch thanh tra viên (01 cuộc).

Việc chọn, cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo trong nước và nước ngoài luôn bảo đảm đúng tiêu chuẩn về độ tuổi, trình độ, năng lực và phù hợp với quy hoạch cán bộ. Tuy nhiên, theo thông tin của Vụ Tổ chức cán bộ, việc các đơn vị cử công chức, viên chức, người lao động tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng gặp khó khăn, đặc biệt vào thời điểm cuối năm, do khối lượng công việc lớn, công chức, viên chức, người lao động không sắp xếp được thời gian tham dự các lớp học.

2.5. Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Qua việc thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và thông qua các cuộc giám sát của Ban Thanh tra nhân dân cho thấy các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tương đối được bảo đảm; các quy định về ngày, giờ công lao động, về chế độ nghỉ Lễ, nghỉ Tết, chế độ thai sản, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác được thực hiện nghiêm túc, việc thực hiện chế độ nghỉ phép đã có cải thiện hơn so với các năm trước.

Tuy nhiên, qua giám sát, các công chức, viên chức do khối lượng công việc nhiều nên thường xuyên phải làm thêm giờ, không đăng ký nghỉ đủ số ngày phép theo tiêu chuẩn quy định để thực hiện nhiệm vụ của cơ quan; một số đơn vị chưa thực hiện chi trả tiền lương, cho những ngày phép chưa nghỉ, tiền làm thêm giờ cho công chức, viên chức, người lao động. Tại các đơn vị, nhiều công chức trẻ, mức tiền lương thấp nên các công chức còn gặp những khó khăn nhất định.

2.6. Giám sát công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với Nhà ăn tập thể của Bộ Tư pháp

Năm 2022, Ban Thanh tra nhân dân thực hiện nhiều cuộc giám sát thường xuyên, đột xuất và thực hiện 01 cuộc giám sát toàn diện đối với bếp ăn cơ quan Bộ

Tư pháp. Kết quả cho thấy, nhà ăn tập thể đã tuân thủ, đảm bảo các yêu cầu vệ sinh, an toàn thực phẩm. Các loại thực phẩm phục vụ chế biến món ăn được cung cấp hàng ngày và rõ nguồn gốc xuất xứ; duy trì lấy và lưu mẫu thức ăn hàng ngày để sử dụng trong trường hợp cần phải xét nghiệm kiểm tra chất lượng thức ăn. Mặc dù đối diện với vấn đề về an toàn thực phẩm, thực phẩm không bảo đảm chất lượng tràn lan trên thị trường thời gian qua, nhưng từ khi đi vào hoạt động đến nay, không có trường hợp công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Bộ sử dụng thức ăn tại Nhà ăn bị ngộ độc, gặp các vấn đề khác về sức khỏe do thức ăn kém chất lượng gây ra. Năm 2022, trong giai đoạn dịch bệnh, nhiều người bị nhiễm Covid-19, Nhà ăn tập thể đã có nhiều biện pháp hữu hiệu để phòng dịch bệnh, do đó không có tình trạng lây lan dịch bệnh do tiếp xúc từ Nhà ăn; Nhà ăn đã có nhiều cố gắng đổi mới cách chế biến, đa dạng món ăn, cố gắng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của công chức, viên chức, người lao động ăn tại nhà ăn. Từ tháng 10/2022, Công đoàn Bộ đã hỗ trợ thêm muối vừng vào bữa ăn trưa hàng ngày tại Nhà ăn cũng tạo nên sự phấn khởi cho công chức, viên chức, người lao động ăn trưa tại nhà ăn.

Tuy nhiên do phục vụ đông người, nhu cầu và khẩu vị khác nhau nên chưa thể đáp ứng được theo khẩu vị và nhu cầu của tất cả mọi người, thực đơn đã có thay đổi hơn năm 2021, tuy nhiên chế biến vẫn chưa đều tay, món ăn hay bị mặn, phục vụ ăn sáng chưa có đổi mới.

Sau các cuộc giám sát và kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân, của Văn phòng Bộ, Công đoàn Bộ, Nhà ăn tập thể đã có một số chuyển biến trong công tác phục vụ. Chất lượng phục vụ năm 2022 chuyển biến rõ hơn. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và việc bảo đảm biện pháp phòng, chống dịch của Nhà ăn được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định theo chỉ đạo của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch. Đặc biệt, vừa qua, Văn phòng Bộ đã thiết lập nhóm Zalo “Nhà ăn tập thể cơ quan Bộ” với sự tham gia của Công đoàn Bộ; thành viên Ban Thanh tra nhân dân và đại diện các đơn vị thuộc Bộ để cập nhật thông tin chung về hoạt động của Nhà ăn và kịp thời tiếp nhận các ý kiến phản hồi, góp ý của công chức, viên chức, người lao động về chất lượng phục vụ của Nhà ăn.

2.7. Đối với công tác y tế của Bộ

Được Lãnh đạo Bộ và lãnh đạo Văn phòng quan tâm, cán bộ y tế cơ quan thực hiện tốt việc chăm sóc và tư vấn chăm sóc sức khỏe ban đầu cho công chức, viên chức của Bộ. Tủ thuốc của cơ quan có nhiều các loại thuốc thông thường để phục vụ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ. Phòng y tế luôn được sạch sẽ, thông thoáng, trang bị đầy đủ các thiết bị, các loại thuốc được bảo quản trong điều kiện thoáng mát theo quy định của nhà sản xuất. Việc nhập và phát thuốc được theo dõi đầy đủ trên sổ sách.

Về công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh: Việc tuyên truyền phòng, chống các dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế và UBND thành phố Hà Nội được thực hiện thường xuyên; định kỳ (hàng quý) tổ chức phun thuốc muỗi và con trùng toàn bộ trụ sở cơ quan.

Trong thời gian cao điểm của dịch Covid – 19, Văn phòng Bộ đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống dịch: tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của Bộ các văn bản tuyên truyền, phổ biến, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch gửi các đơn vị; kiểm soát chặt chẽ người ra vào cơ quan, đo thân nhiệt đối với khách đến làm việc tại Bộ và các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện khai báo y tế bằng mã QR-CODE; bố trí nước sát khuẩn tay ở các tòa nhà và Nhà ăn; tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Bộ.

2.8. Giám sát việc tiếp công dân và tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của cơ quan Bộ Tư pháp

Hòm thư góp ý của cơ quan Bộ được Ban Thanh tra nhân dân phối hợp với Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ thực hiện và được đặt Phòng tiếp công dân của cơ quan Bộ Tư pháp. Hòm được mở theo định kỳ hàng tháng.

3. Một số hạn chế và nguyên nhân

3.1. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022 còn tồn tại một số hạn chế như sau:

- Mặc dù Ban Thanh tra nhân dân đã cố gắng sắp xếp công việc, song số cuộc giám sát của Ban chưa thực hiện được ở nhiều đơn vị.

- Hoạt động kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục; chủ yếu thực hiện theo từng vụ việc, từng đợt phát sinh.

3.2. Nguyên nhân

- Các thành viên của Ban 100% là kiêm nhiệm, 4/7 thành viên là Lãnh đạo cấp Vụ, đến tháng 9/2022, 01 thành viên chuyển công tác, có nhiều công việc của đơn vị cần giải quyết, các thành viên của Ban thường xuyên đi công tác, vì vậy việc sắp xếp thời gian và bố trí các cuộc giám sát gặp khó khăn.

- Đầu năm 2022, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bắt đầu từ tháng 6/2022, Ban Thanh tra nhân dân mới có thể triển khai các công việc trong Kế hoạch nên không thực hiện được tất cả các nhiệm vụ trong Kế hoạch dự kiến.

- Nguồn kinh phí cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân còn hạn chế, các thành viên Ban thanh tra nhân dân không có phụ cấp, chưa tạo được sự động viên, khích lệ cho các thành viên tham gia Ban thanh tra nhân dân.

- Các đơn vị thuộc Bộ, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Bộ Tư pháp chưa thực sự hiểu về quyền và lợi ích của bản thân đơn vị, cá nhân trong quá trình tham gia quan hệ lao động để chủ động phản ánh các thông tin, những băn khoăn, thắc mắc của cá nhân cũng như của đơn vị cho Ban Thanh tra nhân dân.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA NHÂN DÂN NĂM 2023

1. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023

1.1. Thực hiện thủ tục kiện toàn thành viên Ban thanh tra nhân dân

1.2. Tăng số lượng cuộc giám sát, lĩnh vực giám sát của nhiều đơn vị thuộc Bộ. Tiếp tục tập trung giám sát đối với các hoạt động sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Tư pháp năm 2023, nội quy, quy chế trong cơ quan;
- Giám sát tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của cán bộ, công chức, viên chức người lao động và các đơn vị có liên quan đến phạm vi giám sát của Ban;
- Giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị;
- Giám sát việc tiếp nhận, thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức vào Bộ Tư pháp;
- Giám sát việc thực hiện một số chế độ chính sách đối với công chức, người lao động theo quy định của pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ của cơ quan Bộ Tư pháp tại một số đơn vị thuộc Bộ;
- Tiếp tục giám sát việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của người đứng đầu;
- Thực hiện nhiệm vụ giám sát đột xuất, tham gia thanh tra, kiểm tra, xác minh theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ hoặc Ban chấp hành Công đoàn Bộ giao.

2. Đề xuất, kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra nhân dân năm 2023

- Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp: Đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động nghiên cứu văn bản pháp luật trong việc thực hiện chính sách, chế độ cho công chức, người lao động để đề xuất, thực hiện các chế độ, chính sách, bảo đảm tối đa quyền lợi cho công chức, người lao động trong đơn vị. Đồng thời, Thủ trưởng các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ trong việc lập kế hoạch đào tạo và tạo điều kiện để công chức, viên chức tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

- Đối với công chức, viên chức, người lao động: Đề nghị công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Bộ Tư pháp chủ động tìm hiểu các quy định về quyền và lợi ích của đơn vị, cá nhân trong quá trình tham gia quan hệ lao động để chủ động phản ánh các thông tin, những băn khoăn, thắc mắc của cá nhân cũng như của đơn vị cho Ban Thanh tra nhân dân để kịp thời báo cáo cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ.

- Đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ thường xuyên thông tin, hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện chế độ nghỉ phép, bảo hiểm xã hội, nghỉ thai sản, nghỉ tai nạn, nghỉ ốm theo quy định của pháp luật. Đặc biệt là hướng dẫn cụ thể về thực hiện chế độ đối với cán bộ, công chức không nghỉ phép năm; chế độ làm thêm giờ cho cán bộ, công chức.

- Đề nghị Văn phòng Bộ tăng cường bố trí kinh phí hoạt động cho Ban Thanh tra nhân dân theo quy định.

- Đề nghị Công đoàn Bộ: Tiếp tục quan tâm, hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện và giám sát thực hiện chế độ, chính sách đối công chức, người lao động; trong đó có việc thực hiện chế độ nghỉ phép, bảo hiểm xã hội, nghỉ thai sản, nghỉ tai nạn, nghỉ ốm theo quy định của pháp luật; thường xuyên phổ biến cho công chức các quy định, chính sách của Đảng, Nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm ...

- Đề nghị Thanh tra Bộ chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Công đoàn Bộ tổ chức hoặc cử các thành viên Ban thanh tra nhân dân tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ để nâng cao kiến thức, nghiệp vụ về công tác thanh tra.

Trên đây là kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Bộ Tư pháp năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác thanh tra nhân dân năm 2023, Ban Thanh tra nhân dân trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- BCH Công đoàn BTP;
- Trưởng các đoàn thể của Bộ;
- Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ;
- Các thành viên Ban TTND;
- Lưu: TTND.

**T/M BAN THANH TRA NHÂN DÂN
TRƯỞNG BAN**

Lê Vệ Quốc